

Số: 130/BC-HĐND

Thị xã Quảng Trị, ngày 20 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả giám sát của HĐND thị xã năm 2020 và chương trình giám sát năm 2022

Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015; Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của HĐND thị xã về chương trình giám sát năm 2020 của HĐND thị xã, Thường trực HĐND thị xã báo cáo kết quả hoạt động giám sát năm 2020 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐND THỊ XÃ NĂM 2020:

1. Giám sát tại kỳ họp:

Trong năm 2020, HĐND thị xã tổ chức 05 kỳ họp. Tại các kỳ họp, HĐND thị xã đã thực hiện các nội dung giám sát sau:

1.1. Xem xét các báo cáo, tờ trình, đề án trình kỳ họp HĐND:

- Xem xét các báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND thị xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và thu, chi ngân sách nhà nước, xây dựng cơ bản, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm và cả năm 2020; Xem xét, quyết định các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và thu, chi ngân sách nhà nước, xây dựng cơ bản năm 2021; Xem xét và ban hành Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2019.

- Xem xét và cho ý kiến về các tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết và các báo cáo công tác của HĐND thị xã, UBND thị xã, Viện kiểm sát nhân dân thị xã, Tòa án nhân dân thị xã, Chi cục hành án dân sự thị xã; Ban hành 44 nghị quyết về các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình, dự án trên địa bàn và về nhân sự đại biểu HĐND thị xã.

- Xem xét báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2019 của HĐND thị xã và ban hành Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2021.

1.2. Xem xét việc trả lời chất vấn của lãnh đạo UBND thị xã; các Ủy viên UBND thị xã; lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân:

Trong các phiên chất vấn tại 02 kỳ họp thường lệ và 03 kỳ họp chuyên đề trong năm 2020, đã có 27 lượt chất vấn của đại biểu HĐND đối với các Ủy viên UBND thị xã và lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm. Nội dung chất vấn tập trung vào những vấn đề cấp thiết trong đời sống kinh tế, xã hội mà cử tri và các đại biểu HĐND thị xã quan tâm như: các chính sách hỗ trợ của thị xã, danh mục đầu tư các công trình dự án trên địa bàn.... Chủ tọa kỳ họp đã kết luận phiên chất vấn, giao trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị, địa phương thực hiện trả lời chất vấn và giám sát việc trả lời chất vấn.

2. Giám sát giữa hai kỳ họp

2.1. Giám sát của Thường trực HĐND thị xã:

a) Giám sát việc kết quả khai thực hiện dự án nâng cấp hệ thống giao thông đô thị thị xã:

Dự án nâng cấp hệ thống giao thông đô thị thị xã với tổng mức đầu tư 119.856.000.000đ bao gồm 22 công trình nâng cấp mặt đường, bó vỉa hè, lát vỉa hè, thoát nước và lắp đặt 10 tuyến điện chiếu sáng; thời gian thực hiện từ năm 2018-2020. Đến hết năm 2020 đạt khoảng 66% hợp đồng, các hạng mục phải chuyển sang giai đoạn 2021 - 2022 gồm: đường Nguyễn Đình Chiểu, Phan Thành Chung (1/2 tuyến), Ngô Quyền, Bà Triệu, Nguyễn Trường Tộ, Phú Lệ, Nguyễn Bình Khiêm, Lê Hồng Phong (lát vỉa hè), Lý Thái Tổ (lát vỉa hè), Lê Duẩn (lát vỉa hè), Lý Thường Kiệt (lát vỉa hè); Điện chiếu sáng đường Nguyễn Bim Khiêm, Nguyễn Đình Chiểu.

Thường trực HĐND đã đề nghị UBND thị xã rà soát các hạng mục còn lại của dự án để xác định vị trí ưu tiên thực hiện trong năm 2021; trong đó ưu tiên lát vỉa hè 04 tuyến đường thuộc dự án. Đến nay, kết luận của Thường trực HĐND vẫn đang được UBND thị xã triển khai thực hiện.

b) Giám sát tình hình giải quyết kiến nghị của cử tri năm 2020.

Thường trực HĐND đã có báo cáo số 195/TB-HĐND ngày 17/12/2020 về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri đến trước và sau kỳ họp thứ 12, HĐND khóa VI trình tại kỳ họp thứ 16, HĐND thị xã khóa VI.

Qua giám sát cho thấy, có 20/23 kiến nghị của cử tri được xem xét, giải quyết, trả lời đến cử tri, đạt tỷ lệ 87%. Còn 03 nội dung đang tiếp tục chỉ đạo giải quyết đó là: Cử tri kiến nghị thi công tuyến dẫn nước thoát dọc theo địa bàn khu phố 3, Phường An Đôn trước mùa mưa bão đảm bảo không ngập úng cục bộ tại địa phương; Cử tri kiến nghị quan tâm tu sửa, nâng cấp đoạn đường trước tượng đài Mai Quốc Ca; Cử tri kiến nghị UBND thị xã quan tâm đầu tư, lắp đặt

them một số cụm camera an ninh để tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường An Đông.

c) Giám sát công tác xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020:

Đoàn giám sát có Báo cáo số 198/BC-HĐND ngày 18/12/2020 về kết quả giám sát tình hình thực hiện các dự án đầu tư công năm 2020. Tính đến ngày 30/11/2020, Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ được giao làm chủ đầu tư 09 công trình, dự án với tổng mức đầu tư 184.927.961.000đ. Trong quá trình triển khai dự án, BQLDA đã chấp hành tốt các quy định về đầu tư công từ khâu lập chủ trương đầu tư, lập dự án, thiết kế dự toán, trình phê duyệt, công tác giám sát, nghiệm thu thanh toán. Các công trình hoàn thành cơ bản được trình quyết toán kịp thời và bàn giao cho đơn vị tiếp nhận đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên, còn tồn tại một số hạn chế: tiến độ thi công một số dự án chưa đảm bảo kế hoạch. Dự án kênh tiêu Như Lệ và một số hạng mục công trình thuộc dự án Nâng cấp hệ thống giao thông đô thị chậm tiến độ; 03 tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu, Ngô Quyền, Nguyễn Bình Khiêm và 01 tuyến điện chiếu sáng Nguyễn Bình Khiêm chưa triển khai trong năm 2020; một số dự án phải tăng hoặc giảm tổng mức đầu tư so với quyết định chủ trương đầu tư của HĐND thị xã. Thường trực HĐND thị xã đã kiến nghị 05 vấn đề đối với UBND thị xã; 04 vấn đề đối với Ban QLDA-ĐTXD&PTQĐ thị xã. Qua theo dõi, các kiến nghị của Thường trực HĐND thị xã đã được UBND thị xã chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị liên quan đã và đang tổ chức thực hiện.

3.2. Giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế

a) Giám sát công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. Tại báo cáo số 112/BC-HĐND ngày 07/7/2021, Ban Pháp chế kiến nghị 04 vấn đề đối với UBND thị xã; 02 kiến nghị đối với Ban tiếp công dân. Qua theo dõi, các kiến nghị liên quan đến trách nhiệm của các cơ quan thị xã đã được triển khai thực hiện đảm bảo như UBND thị xã đã xây dựng phương án cụ thể để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tổ chức tập huấn nâng cao trình độ cho cán bộ tiếp công dân. Tuyên truyền phổ biến, triển khai các quy định tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC.

b) Giám sát, khảo sát về việc quản lý và cho thuê đất công và kết quả cấp đổi GCNQSD đất theo dự án năm 2013 trên địa bàn thị xã.

Đoàn giám sát đã trực tiếp làm việc với Phòng TN-MT, Chi nhánh VPĐK đất đai thị xã Quảng Trị. Tại Báo cáo số 120/BC-HĐND ngày 01/10/2020, Ban Pháp chế đã kiến nghị đến UBND thị xã 04 nội dung; Phòng TN-MT 03 nội dung và 03 vấn đề đối với Chi nhánh VPĐK đất đai thị xã.

Qua theo dõi những nội dung kiến nghị sau giám sát, vẫn còn một số kiến nghị chưa được khắc phục triệt để như: Việc thu hồi đất đối với các dự án không hiệu quả chưa được thực hiện quyết liệt; Hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo dự án 2003 vẫn còn tồn đọng 723 hồ sơ chưa trả cgo người dân; Tình trạng đùn đẩy trách nhiệm trong việc giao đất thực địa cho người dân vẫn xảy ra.

c) Giám sát tình hình ngăn ngừa, phòng, chống tội phạm ma túy, tín dụng đen trên địa bàn thị xã.

Trên cơ sở báo cáo và giám sát trực tiếp đối với đơn vị công an thị xã. Ban Pháp chế nhận thấy Công an thị xã đã chủ động làm tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy, quán triệt, triển khai có hiệu quả các kế hoạch của Công an tỉnh về phòng ngừa, đấu tranh xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, tham mưu Ban chỉ đạo 138&1523 thị xã Quảng Trị huy động các ngành, đoàn thể và Nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm ma túy, tín dụng đen. Bên cạnh đó vẫn còn tồn tại những hạn chế như: tệ nạn ma túy vẫn diễn biến phức tạp, số vụ phạm tội về ma túy vẫn tăng, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng cho vay ngày càng tinh vi.

Tại báo cáo số 160/BC-HĐND ngày 27/11/2020, Ban pháp chế HĐND thị xã có 03 kiến nghị đối với Công an thị xã. Đến nay các kiến nghị đều được quan tâm, chỉ đạo triển khai.

3.3. Giám sát chuyên đề của Ban KTXH

a) Giám sát việc quản lý và sử dụng tàu khách, bến thuyền. Đoàn giám sát đã tiến hành làm việc trực tiếp với Trung tâm VHTT-TDĐT thị xã, giám sát qua báo cáo và khảo sát thực tế.

Việc quản lý và sử dụng tàu khách, bến thuyền bước đầu đã đáp ứng được kỳ vọng của cán bộ và nhân dân trên địa bàn; đã tổ chức, phục vụ một số hoạt động thả hoa tri ân các AHLS trên sông trong các dịp lễ. Tuy nhiên, trong quá trình tiếp nhận, quản lý và sử dụng tồn tại những bất cập: việc bàn giao chưa cụ thể, chu đáo, việc sửa chữa hư hỏng của 02 tàu chưa được giải quyết dứt điểm; chưa có hợp đồng nhân viên lái tàu và phương án khai thác để đưa tàu và bến thuyền vào hoạt động đúng mục đích, có hiệu quả phục vụ hoạt động tri ân.

Tại Báo cáo số 34/BC-KTXH ngày 27/4/2020, Ban KT-XH kiến nghị 02 vấn đề đến UBND thị xã, 06 vấn đề đối với Trung tâm VHTT-TDĐT thị xã.

Qua theo dõi, các kiến nghị của Ban KT-XH được UBND thị xã, Trung tâm VHTT-TDĐT thị xã đã và đang thực hiện.

b) Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 32/2017/NQ-HĐND của HĐND thị xã ngày 27/12/2017 về Đề án tái cơ cấu nông nghiệp thị xã Quảng Trị theo hướng nâng cao giá trị sản xuất và phát triển bền vững đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Qua 02 năm triển khai đề án tái cơ cấu nông nghiệp thị xã, các chính sách đã được người dân tiếp cận, chính quyền đã quan tâm hơn đến công tác chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, phát triển các mô hình kinh tế. Các chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết số 32/2017/NQ-HĐND như: tốc độ tăng trưởng bình quân ngành nông lâm thủy sản giai đoạn 2017-2019 đạt 9,5% (Nghị quyết 4-6%); Tỷ trọng các ngành ổn định, trong đó ngành chăn nuôi luôn chiếm trên 50%, năm 2019 là 58,9% (Nghị quyết 50%); Tỷ lệ che phủ rừng đạt 58,4% (Nghị quyết 57%)...

Tại Báo cáo số 92/BC-HĐND ngày 17/8/2020, Ban KT-XH kiến nghị 02 vấn đề đến UBND thị xã; 02 vấn đề đối với Phòng Kinh tế thị xã; 01 vấn đề đối với UBMTTQVN và các tổ chức chính trị xã hội thị xã.

Qua theo dõi, đối với các kiến nghị cơ bản đã tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện.

c) Giám sát việc thực hiện Đề án xã hội hóa điện chiếu sáng hẻm kiệt thị xã Quảng Trị giai đoạn 2016-2020. Ban đã thực hiện 01 phiên giám sát trực tiếp tại Phòng QLĐT kết hợp với khảo sát thực tế, nghiên cứu báo cáo của UBND các phường.

Kết quả thực hiện Đề án bước đầu đã góp phần thực hiện các nội dung, tiêu chí xây dựng đô thị loại 3, tạo bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, khởi sắc. Đến thời điểm khảo sát có 46/55 tuyến đường được thẩm định để triển khai. Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại vướng mắc như: công tác rà soát, đăng ký các tuyến đường để xây dựng đề án chưa sát với thực tiễn dẫn đến nhiều tuyến đường đăng ký và phê duyệt nhưng không triển khai thi công (có 09 tuyến chậm triển khai, trong đó có 05 tuyến không triển khai) do không huy động được nguồn đối ứng của người dân, gây lãng phí thời gian, kinh phí lập, thẩm định.

Báo cáo kết luận số 93/BC-HĐND ngày 17/8/2020 đã kiến nghị đến HĐND thị xã 01 nội dung, UBND thị xã 02 nội dung và Phòng QLĐT 03 nội dung. Đến nay, cơ bản các kiến nghị được quan tâm chỉ đạo, giải quyết.

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ:

1. Ưu điểm:

- Thường trực HĐND và các ban HĐND thị xã tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hoạt động giám sát năm 2020 theo đúng quy định của Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND. Kết quả hoạt động giám sát, khảo sát đã

giúp cơ quan chịu sự giám sát tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

- Trong quá trình thực hiện, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND thị xã đã thực hiện tốt chương trình giám sát đề ra; chú trọng hoạt động khảo sát tại cơ sở, làm việc với các đơn vị để có thêm thông tin trước khi tiến hành hoạt động giám sát, thẩm tra các dự thảo nghị quyết, báo cáo trình kỳ họp. Hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp tiếp tục được quan tâm thực hiện với tinh thần trách nhiệm của đại biểu HĐND thị xã. Thường xuyên theo dõi việc triển khai thực hiện các kiến nghị sau giám sát, qua đó kịp thời đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị triển khai thực hiện các kiến nghị của Đoàn giám sát.

2. Hạn chế:

Một số cơ quan chịu sự giám sát có lúc chưa chủ động báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát và một số kiến nghị sau giám sát đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

III. CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT NĂM 2022

1. Giám sát thường xuyên:

- Giám sát việc tuân theo Hiến pháp, Pháp luật của CBCC các cơ quan nhà nước trên địa bàn.

- Xem xét việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND thị xã về phát triển kinh tế - xã hội, thu, chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022.

- Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; Việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri.

- Xem xét việc ban hành Quyết định của UBND thị xã và Nghị quyết của HĐND các phường, xã.

- Giám sát việc trả lời và giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri của UBND thị xã.

2. Giám sát tại kỳ họp:

- Xem xét báo cáo công tác 06 tháng, năm của Thường trực Hội đồng nhân dân, Các Ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự thị xã.

- Xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân về kinh tế - xã hội; thực hiện ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri.

- Xem xét việc trả lời chất vấn và trả lời chất vấn của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND, Ủy viên UBND, Chánh án, Viện trưởng, Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc UBND và các cơ quan khác theo quy định.

3. Giám sát giữa hai kỳ họp

3.1. Lĩnh vực pháp chế:

- Giám sát việc thực hiện một số quy định đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách tại phường; quy định về chuyển đổi vị trí công tác tại thị xã và phường.

- Giám sát công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

3.2. Lĩnh vực Kinh tế - xã hội

- Giám sát việc phát huy và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã Nông thôn mới tại xã Hải Lệ.

- Giám sát công tác quản lý trật tự đô thị, chấn chỉnh trật tự xây dựng, trật tự vỉa hè.

- Giám sát tình hình triển khai thực hiện Đề án về hỗ trợ xây dựng hồ xí tự hoại cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn.

- Giám sát việc thực hiện các khoản thu trong khu dân cư.

- Giám sát việc tiếp tục triển khai dự án nâng cấp giao thông đô thị thị xã (giai đoạn 1).

- Giám sát việc triển khai công tác GPMB dự án cơ sở hạ tầng khu đô thị mới Võ Văn Kiệt (giai đoạn 1), cơ sở hạ tầng và giao thông đô thị thị xã.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động giám sát của HĐND thị xã năm 2020 và dự kiến chương trình giám sát năm 2022. Thường trực HĐND báo cáo HĐND thị xã./.

Nơi nhận:

- TT HĐND thị xã;
- UBND thị xã;
- Các ban HĐND thị xã;
- Đại biểu HĐND thị xã;
- Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Phong